



Leadership Succession Program

รุ่นที่ 2

Leadership Succession Program

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง
1	นาย	คงเดชา ชัยรัตน์	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	Senior Executive Vice President
2	นาย	คมกฤษ ตันตระวาณิชย์	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต
3	นาย	จารึก จันทรวงศ์	บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	รองกรรมการผู้อำนวยการ
4	นาง	จุฑาพร เจริญอาษา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	รองผู้ว่าการ
5	นาย	ชนะชัย ชุติมาวรัตน์	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน
6	นางสาว	ช่อฟ้า ทิตาราม	บริษัท ทิตาราม คอลซัลแตนท์ จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7	นาย	ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	บมจ.ปริญสิริ	กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8	นาย	ณัฐกรฤกษ์ วงศ์เจริญ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1
9	นาย	ณัฐวุฒิ แจ่มแจ่ม	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)	ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์
10	นางสาว	ดวงตา สมิติสุวรรณ	บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
11	นางสาว	ถนอมจิต วนวัฒนากุล	องค์การจจัดการน้ำเสีย	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
12	นาย	ทรงศักดิ์ พุทธระกูล	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
54	นาย	ทรงศักดิ์ เสงสุนทร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต
13	นางสาว	ทัศนีย์ แซ่เตีย	การประปาส่วนภูมิภาค	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
14	นาย	ธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกุล	สำนักงบประมาณ	รองผู้อำนวยการ
15	นาง	นันทิยา เนี่ยวกุล	บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า
16	นาย	บัลลังก์ ว่องธวัชชัย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนการตลาด
17	นาย	ประเสริฐ ตีจงกิจ	ธนาคารกรุงเทพ	Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ สายวาณิชธนกิจ
18	นาย	พงศ์วัฒนา เจริญมายู	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	ผู้จัดการสายงานพัฒนาศักยภาพสมาชิก
19	นางสาว	พรชนก วัชรรัศคาวงศ์	บริษัทเพทาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
20	นาย	พรรคพงษ์ อัครนิวรรณ	บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	Deputy Group Chief Technical Officer
21	นาย	พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	ธนาคารออมสิน	รองผู้อำนวยการ กลุ่มการตลาด
22	นาย	พิชญ วาณิชผล	บริษัทไปรษณีย์ไทย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล		หน่วยงาน	ตำแหน่ง
23	นาย	ไพฑูริย์	ไกรอมร	บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
24	ร.ต.อ.	ภูมินทร์	พึงสุจริต	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
25	นาย	ยอดพจน์	วงศ์รักมิตร	บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
26	นาย	ยุกต์	จารุภูมิ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
27	นาย	ยุทธนา	ศรีตระกูล	สำนักงานศาลปกครอง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยตุลาการและ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
28	นาย	รณดล	นุ่นนนท์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ1 สายกำกับสถาบันการเงิน
29	ดร.	รวิพันธ์	พิทักษ์ชาติวงศ์	บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	ผู้อำนวยการอาวุโส
30	นาย	เรวัตติ	หทัยสตัยพงศ์	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
31	นาง	ไฉวรรณ	ปองเสงี่ยม	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
32	ดร.	วชิรา	เดระยานนท์	บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด	ผู้อำนวยการฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี
33	นาง	วนิษา	ใจสำราญ	องค์การเภสัชกรรม	รองผู้อำนวยการ
34	นางสาว	วนิดา	ตันประเสริฐ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานยุทธศาสตร์และการเงิน
35	นาง	วรรณมา	ตันวงศ์वाल	กรุงเทพฯกฎหมาย จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
36	ดร.	วรัญญู	สุจิราพันธ์พงศ์	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
37	นาง	วารุณี	ปรีदानนท์	บริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์สเอปียเอส จำกัด	หุ้นส่วน
38	นาย	วิกิต	ขจรณรงค์วัฒน์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
39	นาย	วิเชษฐ	วรกุล	บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาขารวมขนาดย่อม (บสย.)	รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
40	ดร.	วิชา	จัญจุม	บริษัท พีทีทีแทงค์เทอร์มินัล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
41	นพ.	วิทยา	วันเพ็ญ	โรงพยาบาลพระรามเก้า	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
42	นาย	วิบูลย์	กรมดิษฐ์	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
43	นาง	วีรินทร์	อรรถไกรรัตน์	บริษัทวันเดอร์ฟูล เวิลด์ ไวด์ จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
44	นาง	ศุภวรรณ	ตีระรัตน์	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน)	รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ
45	นาย	สมเกียรติ	กุลธรรมโยธิน	บริษัท กสท โทรคมนาคม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
46	นาย	สมบูรณ์	สุนันทพงศ์ศักดิ์	การประปานครหลวง	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
47	นาย	สมศักดิ์	วิทย์นลากรณ์	การไฟฟ้านครหลวง	ผู้ช่วยผู้ว่าการ
48	นาย	สุจิตต์	เชาว์ศิริกุล	การรถไฟแห่งประเทศไทย	วิศวกรใหญ่ฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง
49	นาง	สุทาร์รัตน์ ตั้งสกุลวัฒนา	สถาบันโรคทรวงอก	นายแพทย์เชี่ยวชาญ
50	นาย	สุทธิพงษ์ คงพูล	บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
51	นาง	สุพัชรี มีครุฑ	สำนักงานประกันสังคม	รองเลขาธิการ
52	นาย	สุรเดช เกียรติธนากร	ธนาคารกสิกรไทย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจบริษัท
53	นาย	สุรพงศ์ นิลพันธุ์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ผู้ช่วยผู้จัดการ
55	นาง	สุวรรณี สุขวัจน์	ธนาคารกรุงไทย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ
56	นาง	สุวรรณีเยี เจียรนุชาติ	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
57	นางสาว	หัตสวรา แสงรุจิ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
58	ดร.	อนันต์ พิเชฐพงศา	บริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
59	นาย	อนุพันธ์ บุญโยดม	โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	รองผู้อำนวยการ
60	ดร.	อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์	บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด	ประธานกรรมการบริหาร
61	นาย	อมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการสถาบันวิทยุการบินท่าอากาศยาน
62	นางสาว	อัจฉราพร หมุดระเด่น	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
63	นาง	อัมณา พรหมประยูร	การทำเรือแห่งประเทศไทย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
64	ดร.	อาภารัตน์ มหาพันธ์	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย	ผู้เชี่ยวชาญวิจัย